

Số: 64/BC-HĐND

Phước Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giám sát về tình hình và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn xã Phước Hòa năm 2023

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-HĐND ngày 27/9/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã về tình hình và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn xã.

Tham dự Đoàn giám sát có Thường trực HĐND xã, Ban Thường trực UBMTTQ VN xã, lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo và thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, đại diện Ban Pháp chế HĐND xã, Đoàn TNCS HCM xã, Hội Nông dân xã, Hội CCB xã, cán bộ phụ trách trẻ em xã.

Phạm vi giám sát: Triển khai và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em năm 2023 trên địa bàn xã.

Đối tượng giám sát: UBND xã Phước Hòa, cán bộ phụ trách trẻ em xã.

Phương thức giám sát: Làm việc trực tiếp với đơn vị chịu sự giám sát.

Trên cơ sở tiến hành giám sát theo đúng nội dung, kế hoạch đã đề ra, qua ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự và giải trình của các đơn vị chịu sự giám sát. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã đánh giá, kết luận một số vấn đề, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VỀ TRẺ EM:

Xã Phước Hòa nằm ở phía nam của huyện Phú Giáo, với cơ cấu kinh tế của xã là tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ công nghiệp. Trong thời gian qua, mặc dù còn gặp khó khăn nhưng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, xã luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội chung tay, góp sức, huy động tối đa mọi nguồn lực, thông qua các chính sách trợ giúp xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn tài trợ, vận động, huy động từ xã hội để tạo điều kiện cho trẻ em có sự phát triển toàn diện, quyền trẻ em được nâng cao, các quyền cơ bản của trẻ em được tôn trọng và bảo đảm.

Theo báo cáo của UBND xã năm 2023, trên địa bàn xã có 3.376 hộ dân với 13.721 nhân khẩu. Tổng số trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi là 3.066 trẻ chiếm 22,34%/ tổng dân số), trong đó trẻ em dưới 6 tuổi là 1.065 trẻ em, Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Luật Trẻ em là 72 trẻ chiếm 2,34%/tổng số trẻ, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 228 trẻ em chiếm 7.43%/ tổng số trẻ; trẻ em tạm trú trên địa bàn xã 249 trẻ.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã cơ bản thống nhất với những kết quả đạt được nêu trong báo cáo UBND xã Phước Hòa, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của địa phương trong công tác triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn xã trong thời gian qua. Cụ thể một số kết quả đạt được chủ yếu như sau:

1. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện

Công tác triển khai thực hiện các Văn bản chỉ đạo Tỉnh và Huyện về thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn xã thời gian qua đảm bảo đúng tiến độ, đạt nhiều kết quả tích cực, huy động được sự tham gia và chung tay của cả hệ thống chính trị. Trong năm 2023 UBND xã ban hành 01 quyết định kiện toàn đội ngũ Cộng tác viên làm công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới tại các ấp trên địa bàn xã, 02 kế hoạch về Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới năm 2023, Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20/9/2023 về tổ chức tết Trung thu cho trẻ em năm 2023 trên địa bàn xã và 01 công văn số 19/CV-UBND xã ngày 22/6/2023 về việc tuyên truyền đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn xã, tổ chức truyền thông về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích; và phát động tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “*chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em*”....; kiện toàn và củng cố đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thành viên Ban kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em.... Qua đó, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được tổ chức hàng năm đã góp phần đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được phát triển một cách toàn diện nhất.

2. Công tác truyền thông;

Công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục nâng cao nhận thức về các chính sách pháp luật để bảo vệ trẻ em luôn được quan tâm thực hiện. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, rộng rãi và ngày càng đa dạng về nội dung và hình thức phong phú; các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức thay đổi thái độ, hành vi về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh trong trường học và cộng đồng dân cư, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, panol, áp phích; thông qua các chương trình chiến dịch truyền thông được tổ chức theo chủ đề hàng năm, “*tháng hành động vì trẻ em*” với chủ đề “*chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em*”, đêm hội trăng rằm tạo môi trường an toàn và sân chơi lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện.... đã góp phần làm chuyển biến và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong việc bảo đảm các quyền lợi về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

3. Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em :

UBND xã đã làm tốt việc triển khai các quy định của Luật Trẻ em và các biện pháp bảo vệ trẻ em ở 03 cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp), tham gia tập huấn nâng cao năng lực chăm sóc trẻ em cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở ấp; Thành lập Nhóm thường trực Bảo vệ chăm sóc trẻ em; Duy trì câu lạc bộ “*Bảo vệ và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng*” để thực hiện các hoạt động bảo vệ và trợ giúp trẻ em có

hoàn cảnh đặc biệt, thông qua đó nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận với các dịch vụ cần thiết và được thăm hỏi, tặng quà, tặng thẻ BHYT, giảm học phí với nhiều hình thức. Bên cạnh đó, trong các dịp Lễ, Tết, ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu, các Chương trình tháng hành động vì trẻ em, UBND xã chỉ đạo ấp và phối hợp với các đoàn thể, tổ chức liên quan tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thăm, tặng quà và hỗ trợ tiền cho trẻ em với số tiền hơn 535 triệu đồng, có 832 lượt trẻ em được thụ hưởng; Tổ chức kiểm định ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại các hộ gia đình có trẻ em dưới 10 tuổi trên địa bàn. Qua kiểm định có 598 hộ đạt ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, đạt tỷ lệ 100%.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao công tác giáo dục cho trẻ em và học sinh trong các trường học, các phong trào thi đua “*Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực*”, xây dựng trường lớp xanh- sạch- đẹp, không có bạo lực học đường, trao học bổng cho các em học giỏi có hoàn cảnh khó khăn “*cùng em đến trường*”, trao tặng học bổng cho trẻ em mồ côi, khó khăn hỗ trợ dụng cụ học tập cho các em... đã mang lại hiệu quả tích cực, các hoạt động được nhân rộng và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của học sinh, nhà trường, các bậc phụ huynh và toàn xã hội chung tay góp sức trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

4. Công tác thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em:

Lắng nghe tiếng nói của trẻ em, đồng thời thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quyền với 25 nhóm quyền của trẻ em được pháp luật quy định, triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn; Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em; chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em; tạo lập môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em; Tập trung thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ trẻ em nhằm tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện.

5. Một số hoạt động dành cho trẻ em:

Trong năm qua các hoạt động tổ chức dành cho trẻ em luôn được quan tâm tổ chức chu đáo và hiệu quả, như: tổ chức các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, các hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em, các hoạt động được triển khai rộng rãi và đồng bộ trong các dịp Lễ, Tết, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu điển hình như chương trình trao tặng thẻ BHYT, “*thắp sáng ước mơ*” “*tiếp sức đến trường*”, “*xuân với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn*” “*Đêm Hội trăng rằm*”, “*Ngày Hội thiếu nhi 1/6*”, trao học bổng học sinh, vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho trẻ em.

6. Các nguồn lực bảo đảm thực hiện các chính sách về trẻ em:

Thực hiện tốt các chính sách về trẻ em, nhất là đối với các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ như: Tết nguyên đán, Tháng hành động Vì trẻ em, Quốc tế thiếu 1/6 và Tết trung thu đã hỗ trợ cho 298 lượt trẻ em với tổng số tiền là hơn 255 triệu đồng. Hỗ trợ phụ cấp cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở khu ấp (0,5 lần mức lương cơ sở/tháng). Các chính sách đối với trẻ em có

hoàn cảnh đặc biệt được đảm bảo thực hiện bằng ngân sách nhà nước từ nguồn đảm bảo an sinh xã hội và nguồn vận động từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tổ chức, giúp đỡ ủng hộ.

7. Công tác phối kết hợp với các đoàn thể chính trị xã hội:

Công tác phối hợp các đoàn thể kịp thời chặt chẽ, thường xuyên, cùng chăm lo tốt các chính sách an sinh xã hội cho trẻ em, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được tổ chức đã góp phần đảm bảo thực hiện các quyền cơ bản, các vấn đề về trẻ em được giải quyết kịp thời, đúng các quy định của pháp luật về trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được phát triển một cách toàn diện nhất.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, tình hình và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn xã trong thời gian qua đã được UBND xã quan tâm triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đạt những hiệu quả nhất định, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động quản lý nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em ngày càng đa dạng, phong phú từ nội dung đến hình thức; hầu hết các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều được quan tâm và trợ giúp, hoạt động truyền thông, giáo dục và vận động xã hội về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em cũng được quan tâm thực hiện ngày càng chu đáo hơn, tạo sự chuyển biến tích cực về cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, đồng thời mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phúc lợi xã hội dành cho trẻ em; kịp thời phối hợp các ngành, đoàn thể để đảm bảo phòng, ngừa các trường hợp trẻ em bị xâm hại. Công tác tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; Nhận thức của các ngành, đoàn thể, của nhà trường, gia đình và toàn xã hội về thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em ngày càng được nâng cao và có sự tham gia tích cực.

IV. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ:

Qua giám sát Ban Kinh tế- Xã hội HĐND xã nhận thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách, luật pháp về trẻ em trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như sau:

- Hoạt động truyền thông giáo dục về kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa thật sự đi vào chiều sâu, nhận thức và kỹ năng của cha mẹ, các thành viên trong gia đình, cộng đồng và của chính bản thân trẻ em về việc thực hiện các quyền trẻ em, vấn đề trẻ em chưa được đầy đủ.

- Sự phát triển của công nghệ và mạng internet đang ảnh hưởng mạnh mẽ và có những tác động to lớn đối với trẻ em thông qua các thiết bị điện tử thông minh, trẻ em có thể học nhiều điều hay từ internet, song môi trường trên mạng cũng mang lại rất nhiều rủi ro, tác động trực tiếp đến tâm lý, hành vi và nhân cách của trẻ em.

- Một số trẻ em theo gia đình đến Phước Hòa làm ăn, sinh sống, nhất là các trẻ em tại các khu nhà trọ nằm trong công ty chế biến gỗ, các lò gạch...và nhóm trẻ em này thường xuyên thay đổi nơi ở nên công tác cập nhật thông tin vào quản lý trẻ em, việc theo dõi, quản lý, chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em gặp nhiều khó khăn.

V. KIẾN NGHỊ:

Từ một số khó khăn, hạn chế qua giám sát, kiến nghị UBND xã lưu ý một số vấn đề, cụ thể như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo quan tâm, kịp thời triển khai các chương trình, có kế hoạch cụ thể phù hợp với địa phương trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn xã.

- Tăng cường các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn các nội dung xấu trên không gian mạng, phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng trong kiểm soát, định hướng chặt chẽ để giúp con em chọn lọc được thông tin phù hợp, hữu ích với lứa tuổi.

- Tăng cường tuyên truyền, mở các lớp học bơi cho trẻ em, phòng chống trẻ em bị đuối nước.

- Tăng cường công tác quản lý, chăm lo cho các trẻ em ở các khu lò gạch, khu nhà trọ; thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các em, đặc biệt là vào các dịp tết thiếu nhi, trung thu... hạn chế tình trạng trẻ em bị nghỉ, bỏ học và lao động sớm, kịp thời xin ý kiến và báo cáo về trên theo quy định.

- Tiếp tục duy trì các mô hình hoạt động hiện có kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc có liên quan đến trẻ em, nhất là trẻ em bị xâm hại, đồng thời báo cáo về trên theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn xã. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã báo cáo các đơn vị có liên quan xem xét./.

Nơi nhận:

- TT HĐND-UBND xã;
- Thành viên Ban KT-XH HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các đơn vị chịu sự giám sát;
- Thành phần mời dự;
- Lưu.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ngọc Phương